

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่งาม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันจันทร์ ที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่งาม

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	เวลา/น.	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสามิตร ทิพย์เนตร	๐๙.๐๐	ประธานสภา อบต.	สามิตร ทิพย์เนตร	
๒	นางอุลัย สีเทา	๐๙.๐๐	รองประธาน สภา อบต.	อุลัย สีเทา	
๓	นางสาวนงนุช คำแห่	๐๙.๐๐	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒	นงนุช คำแห่	
๔	นายธวัชณ์ แก้วประทุม	๐๙.๐๐	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗	ธวัชณ์ แก้วประทุม	
๕	นายอนนท์ เหล่าราช	๐๙.๐๐	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕	อนนท์ เหล่าราช	
๖	นายณัฐชัย เจริญชัย	๐๙.๐๐	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓	ณัฐชัย เจริญชัย	
๗	นายสุจิริต ผาเนตร	๐๙.๐๐	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙	สุจิริต ผาเนตร	
๘	นางเพ็ญศรี แสนประเสริฐ	๐๙.๐๐	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘	เพ็ญศรี แสนประเสริฐ	
๙	นายเอกภพ ธรรมคุณ	๐๙.๐๐	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑	เอกภพ ธรรมคุณ	
๑๐	นายนำโชค ศรีจันทเนตร	๐๙.๐๐	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐	นำโชค ศรีจันทเนตร	
๑๑	นายชัยชนะ ชะนะบุตร	๐๙.๐๐	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓	ชัยชนะ ชะนะบุตร	
๑๒	นายจำเนียร นนทศักดิ์	๐๙.๐๐	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖	จำเนียร นนทศักดิ์	

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายมงคล โพธิจักร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑	มงคล โพธิจักร	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเลิศชัย สีหวัด	นายก อบต.ป่าไผ่งาม	เลิศชัย สีหวัด	
๒	นายทักษิณ ชัยราช	รองนายก อบต.ป่าไผ่งาม	ทักษิณ ชัยราช	
๓	นายอำนาจ สามหาดไทย	รองนายก อบต.ป่าไผ่งาม	อำนาจ สามหาดไทย	
๔	นายทองแดง ตอสกุล	เลขานายก อบต.ป่าไผ่งาม	ทองแดง ตอสกุล	
๕	น.ส.อัญญรัตน์ โก๊ะสูงเนิน	รองปลัด อบต.ป่าไผ่งาม รักษาราชการแทน อบต.ป่าไผ่งาม	อัญญรัตน์ โก๊ะสูงเนิน	
๖	นายสนอง ปิ่นแคน	ผู้อำนวยการกองช่าง	สนอง ปิ่นแคน	
๗	นางไพจิตร โพธิ์พนา	ผอ.กองการศึกษา ศาสนาฯ	ไพจิตร โพธิ์พนา	
๘	นายสุรศักดิ์ ชัยศรี	ผู้อำนวยการกองคลัง	สุรศักดิ์ ชัยศรี	
๙	นายชยพล ชารีกันณ์	หัวหน้าสำนักปลัด	ชยพล ชารีกันณ์	
๑๐	นายสมเดช บำรุงเอื้อ	ผอ.กองสวัสดิการฯ	สมเดช บำรุงเอื้อ	

๑๑	นางสาวยุทยา แสนศรี	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	ยุทยา แสนศรี	
๑๒	นางสาววาสนา ภูขาว	นักทรัพยากรบุคคล	วาสนา ภูขาว	
๑๓	นางสาวพัฒนาดี ต้นสีดา	นักจัดการงานทั่วไป	พัฒนาดี ต้นสีดา	
๑๔	นายอิสระ กุลยะณี	นักวิชาการสาธารณสุข	อิสระ กุลยะณี	
๑๕	นางพิสมัย เหล่าโกธา	ผช.จพง.ธุรการ	พิสมัย เหล่าโกธา	
๑๖	นางสาวสาวิตรี พาดิ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	สาวิตรี พาดิ	
๑๗	นางสาวพรสวรรค์ จะมี	เจ้าพนักงานธุรการ	พรสวรรค์ จะมี	
๑๘	นายไพรัตน์ ฤทธิศักดิ์	ผู้ช่วยนักทรัพยากรฯ	ไพรัตน์ ฤทธิศักดิ์	
๑๙	นางสาวชญาณูช วีระวรรณ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ	ชญาณูช วีระวรรณ	
๒๐	วาสิทธิ์ ชันขวา	แม่บ้าน	วาสิทธิ์ ชันขวา	

นางสาวนงนุช คำแห้ว

เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกคณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวนงนุช คำแห้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ขณะนี้สมาชิกสภาทั้ง ๑๒ ท่าน มาครบองค์ประชุมแล้ว เรียนท่านประธานสภาเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เรียนเชิญค่ะ

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสามิตร ทิพย์เนตร

ประธานสภา อบต.

เรียนนายก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตามระเบียบวาระการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด ๕ วาระ

ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานสภาแจ้งให้ทราบ

สำหรับผมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จำนวน ๑ เรื่อง

เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๕ ก.ย.๒๕๖๕ ที่ผ่านมากระผมและคณะผู้บริหารเป็นตัวแทนได้เข้าร่วมโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภูให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ศึกษาดูงานเป็นจังหวัดแรก คือ ขอนแก่น เรื่อง ชยะ จังหวัดที่สอง คือ ร้อยเอ็ด เรื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพอเพียง เป็นศูนย์เด็กที่มีศักยภาพพอสมควรที่พวกเราที่จะนำมาพัฒนาตำบลป่าไม้งามและมีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจุดเด่นหลายแห่งก็ได้มาเปรียบเทียบกับจังหวัดหนองบัวลำภูจะมีการพัฒนาเป็นศูนย์แหล่งท่องเที่ยวก็เป็นไปได้ถ้าได้รับความร่วมมือจากหลายองค์กร จังหวัดที่สาม คือ นครพนม เรื่อง ธนาคน้ำใต้ดิน สำหรับเป็นที่ราบลุ่มเป็นพื้นที่แหล่งพอสมควรไปดูเพื่อเปรียบเทียบและก็นำมาเพื่อพัฒนาตำบลป่าไม้งามของเราตำบลเรามีศักยภาพในการพัฒนา สำหรับโครงการศึกษาดูงานครั้งต่อไปให้มี

สมาชิกสภาได้มีส่วนร่วมเพื่อเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและไปเป็นทีมได้ไปศึกษาเพื่อมาเปรียบเทียบและนำมาพัฒนาหมู่บ้าน

ในช่วงนี้โครงการต่างๆก็เสร็จไปหลายโครงการแล้วก็คงเป็นโครงการถนนลาดยางยังดำเนินการอยู่ในปีนี้ปีแรกที่ท่านสมาชิกสภามาร่วมกันพัฒนาโครงการต่างๆสำหรับเราเป็นตัวแทนของประชาชนเข้ามาขับเคลื่อนการพัฒนาและขับเคลื่อนเข้าสู่ความเจริญนั้นพี่น้องกรรมก็ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานช่วยขับเคลื่อนให้เร็วกว่านี้เพราะว่าในช่วงขับเคลื่อนโครงการอยู่ระหว่างฤดูฝนถ้าขับเคลื่อนได้ก่อนฤดูฝนก็จะดีอุปสรรคต่างๆจะไม่เกิดขึ้นกรรมก็ขอฝากไว้กับทางผู้บริหารครับ เรียน... ท่านนายก คณะผู้บริหารมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ครับ..ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ

นายเลิศชัย สีหาวัต
นายก อบต.ป่าไม้งาม

เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

เรื่องแรกก็ขอขอบคุณท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขาธิการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ที่เป็นกำลังใจให้กับผู้อยากไว้ ที่กำลังสร้างบ้านใหม่ ๒ หลัง อยู่หมู่ ๑๐ ส่วนหลังแรกดำเนินการเกือบเสร็จแล้ว ส่วนหลังที่สองจะมีปัญหาเรื่องของรถไม่สามารถที่จะเข้าไปเทซีแพคได้เพราะว่าฝนตกชุกมากช่วงนี้เป็นบ้านที่ติดกับวัดป่าบ้านโคกศรีเจริญถ้ารถเข้าไม่ได้จริงก็จะขอรบกวนพี่น้องประชาชนช่วยกันที่รถเข้าไม่ได้จริงๆเพราะมีระยะเวลาที่ทางอำเภอกำหนดให้แล้วเสร็จก็ขออนุญาตเรียนให้ทุกท่านทราบเบื้องต้น

เรื่องที่สอง เรื่องศึกษาดูงานตามที่ท่านประธานสภาแจ้ง เรานำเอาตัวที่เราสามารถนำมาปรับปรุงนำไปใช้ได้สำหรับ อบต.เราอย่างธนาคารน้ำใต้ดินเขาทำเป็นระบบสำหรับเราสามารถนำมาประยุกต์มาใช้ได้ก็มีอยู่สำหรับกรรมก็ทำไว้แล้วสำหรับบ่อซีเมนต์ประมาณ ๗๐-๘๐ บ่อในบ้านโคกศรีเจริญเรื่องของทฤษฎีมันคนละอย่าง เรื่องของศูนย์เด็กเข้าทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีการเรียนการสอนที่ดีเพราะมีอยู่ศูนย์เดียว ในเรื่องของการดูแลเด็กเราสามารถนำมาใช้กับศูนย์เด็กเราได้ เรื่องโรงเรียนผู้สูงอายุได้ประโยชน์มากและได้ความรู้มากมายคำว่าโรงเรียนกรอบมันไม่กว้างเงินอื่นๆไม่สามารถเข้าถึงได้เราก็จะปรับเปลี่ยนในเรื่องของชื่อเพื่อเราจะได้เปิดช่องให้งบประมาณที่จะช่วยเหลือได้ ที่เป็นโรงเรียนได้ไม่ครอบคลุมถ้าใช้คำว่าศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ งบประมาณ สบสช.ก็ช่วยได้ ไปโครงการก็ได้ความรู้มาพอสมควร

เรื่องสถานการณ์น้ำในปัจจุบันก็อยากให้สมาชิกทุกท่านได้เฝ้าระวังในเรื่องของน้ำเพราะในช่วงนี้ฝนตกชุกมากน้ำมาช่วงแรกก็สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนมากพอสมควร

เรื่องรถบรรทุกน้ำซ่อมอยู่ ๒ วันก็ฝากให้สมาชิกแจ้งให้ประชาชนทราบด้วยนะครับ เรื่องของห้องประชุมก็คงจะได้ปรับปรุงเพิ่มเติมและเรื่องผ้าก็เป็นอัตลักษณ์ของตำบลเราก็คงจะเป็นผ้าขาม้า

นางสาวอัญญรัตน์ โกะสูงเนิน
รองปลัด อบต.ป่าไม้งาม รักษาการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ได้รับมอบหมายให้ไปประชุมคณะผู้บริหารห้องภูพานคำที่ผ่านมาก็มีหลายเรื่องด้วยกันที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือการ

ได้รับรางวัลเทศบาลโนนสะอาด เงินรางวัล ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาทที่ขอแสดงความยินดีกับเทศบาลโนนสะอาดและเรื่องการติดตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ดำเนินการทำสัญญาโอนจ่ายก็ให้งานการเงินและบัญชีให้เร่งรัดให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ดำเนินการก็ให้ดำเนินการด้วย และทางผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้อำลาในการเกษียณอายุราชการค่ะ

นายอำนาจ สามหาดไทย
รองนายก อบต.ป่าไม้งาม

เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมก็ขอแจ้งเพิ่มเติมจากท่านรองปลัด

เรื่องกระทรวงพลังงานแจ้งให้ อบต.แต่ละท้องถิ่นส่งโครงการเกี่ยวกับไทยเพาเวอร์แพลนเป็นการจัดการระบบน้ำ เช่น ธนาคน้ำใต้ดิน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดก็เน้นย้ำของธนาคน้ำใต้ดินแต่ละท้องถิ่นได้ส่งโครงการแต่ละ อบต.ก็จะมีแอดมินจะต้องส่งผ่านระบบ

เรื่องของการถ่ายโอน รพสต.ของจังหวัดหนองบัวลำภูของเราซึ่งมีทั้งหมด ๘๓ แห่ง ถ่ายโอนเข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดถ่ายโอนทั้งหมด ๑๐๐% ตัวแทนอบจ.ก็ได้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบในวันนั้นส่วนบุคคลากรก็โอนถ่ายไปด้วยแต่ไม่ทั้งหมด ประมาณ ๗๐% ของเจ้าหน้าที่ ที่จะโอนถ่ายเข้าสังกัด อบจ.

เรื่องของทางจังหวัดขอความร่วมมือท้องถิ่น อบต.เทศบาลทุกอบต.ได้ขับเคลื่อนโครงการสภาเด็ก พรบ.คุ้มครองเด็กและเยาวชนซึ่งทางผู้ว่าราชการก็ได้เน้นย้ำว่าที่ อบต.ไหนมีก็พร้อมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อให้เยาวชนของเราได้รับความคุ้มครองดูแลให้ทั่วถึงเพราะในช่วงนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับการล่วงละเมิดของเด็กและเยาวชนซึ่งเราไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ว่าเป็น อบต.ไหนจังหวัดก็ได้เน้นย้ำว่าที่ อบต.ไหนมีโครงการหรือได้ขับเคลื่อนของสภาเด็กให้ดำเนินการต่อ

เรื่องของการเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการ อบต.ที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ต.ป่าไม้งามได้ ๒ โครงการขอแจ้งที่ประชุมรับทราบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายสามิตร ทิพย์เนตร
ประธานสภา อบต.

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ผมขอมอบให้เลขานุการสภาได้อ่านรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้วทุกท่านได้รับทราบ เชิญครับ..

นางนงนุช คำแท้
เลขานุการสภา

อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้สมาชิกสภาได้พิจารณาและมติรับรอง

นายสามิตร ทิพย์เนตร
ประธานสภา อบต.

ตามที่เลขานุการ ได้อ่านรายละเอียดในรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว.. มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมในรายการประชุมหรือไม่ครับ.. ถ้าไม่มี..ผมขออนุมัติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขอมติครับ..

มติที่ประชุม	มีมติรับรอง	๑๒	เสียง
	ไม่รับรอง	๐	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๔.๒ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม กรณีถอนคืนเงินรายรับภายหลังจากปีงบประมาณที่ได้รับ
เงินรายรับ

นายสามิตร ทิพย์เนตร

ประธานสภา อบต.ป่าไผ่งาม

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา จำนวน ๒ เรื่อง คือ

๔.๑ ขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๔.๒ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม กรณีถอนคืนเงินรายรับภายหลังจากปีงบประมาณ เงิน
รายรับ เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่งาม รายงานให้ที่ประชุมทราบ..
ครับ

นายเลิศชัย สีหาวัต

นายก อบต.ป่าไผ่งาม

ข้าพเจ้า นายเลิศชัย สีหาวัต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่งาม ขอ
เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อ
นำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ
๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่งาม เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่งาม
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน สำนักปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลป่าไผ่งาม

๑.จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑ ระบบอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ๑ ชุด
จำนวนงบประมาณ ตั้งไว้ ๒๘๐,๐๐๐ บาท

ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๒.จัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม ๑ ระบบอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ๑ ชุด
งบประมาณตั้งไว้ ๑๑๙,๕๐๐ บาท

ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน

๓.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู
จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนงบประมาณตั้งไว้ ๔๕,๕๐๐ บาท

๔.จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ยาวชุดขนาด w๖๐xD๖๘xH๘๘ cm จำนวน ๖ ตัว
งบประมาณตั้งไว้ ๒๑,๐๐๐ บาท

๕.จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๑.๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณที่ตั้งไว้
๙,๙๐๐ บาท

๖.จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน ขนาด w๑๖๐xD๗๕xH๗๕ cm. จำนวน ๕ ตัว
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๗,๕๐๐ บาท

๗. จัดซื้อชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ประชุม(ห้องประชุมสภา) ประกอบด้วย โต๊ะประชุมโล่ง ขนาด ๑.๘๐ จำนวน ๑๔ ตัว โต๊ะประชุมโล่งขนาด ๘๐ ซม. จำนวน ๑ ตัว โต๊ะประชุม ขนาด ๖๐ ซม. จำนวน ๒ ตัว เก้าอี้ประชุม ๑๕ ตัว งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๑๙,๙๐๐ บาท

๘. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก สูง ๕ ฟุต ขนาด ๑๕๒x๔๐x๘๗ cm. จำนวน ๑ ตัว งบประมาณที่ตั้งไว้ ๖,๕๐๐ บาท

๙. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก สูง ๔ ฟุต ขนาด ๑๒๐x๔๕x๑๘๓ cm. จำนวน ๔ ตัว งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๘,๕๐๐ บาท

๑๐. จัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสารบานกระจก ๑๒ ช่อง จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๑๒๐x๔๕x๑๘๕ cm. งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๙,๕๐๐ บาท

ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๑๑. จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๗,๙๐๐ บาท

๑๒. จัดซื้อจอรับภาพ(จอโปรเจคเตอร์ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า)ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๒๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๔,๙๐๐ บาท

๑๓. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๒๔ ล้านพิกเซล มีระบบเซนเซอร์ มี Wi-Fi , Bluetooth จอแสดงผลไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๕,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินงบประมาณ ๗๖๕,๖๐๐ บาท

นายเอกภพ ธรรมคุณ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑

เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กระผมมีข้อสงสัยรายการที่ ๔ เก้าอี้สำนักงาน ตามเอกสารมีจำนวน ๖ ตัวแต่ท่านนายกอ่านมี ๙ ตัวและรายการที่ ๘ ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก สูง ๕ ฟุต แต่ท่านนายกอ่าน ๖ ฟุต ตัวไหนที่ถูกครับ

นายเลิศชัย สีหาวิด
นายก อบต.ป่าไม้งาม

ตามเอกสารที่แจกให้สมาชิกครับ

นายสามิตร ทิพย์เนตร
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจงขออนุญาตใช้ที่ประชุมครั้งนี้ขอมติจากสมาชิกทุกท่านถ้าเห็นด้วยกับที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอขออนุญาต หากไม่มีท่านใดแสดงความคิดเห็นเป็นอื่นอีก กระผมจะขอมติรับรอง หากท่านใดเห็นด้วยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบรับรอง	๑๒	เสียง
ไม่รับรอง	๐	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

นายสามิตร ทิพย์เนตร
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม

ลำดับต่อไป ๔.๒ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม กรณีถอนคืนเงินรายรับภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ

นายเลิศชัย สีหาวัต
นายก อบต.ป่าไม้งาม

ข้าพเจ้า นายเลิศชัย สีหาวัต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม กรณีถอนคืนเงินรายรับภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ

หลักการเหตุผล/ความเป็นมา

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๑๗๔ ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการนำเงินส่งคืน กรณีจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยคนพิการโดยไม่มีสิทธิสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมฯ ได้แจ้งแนวทางและวิธีปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๔.๓/ ๐๑๕๗๒๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมีหลักการ สำคัญ คือ การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกคืนเงินจากผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการโดยไม่มีสิทธิ แล้วให้หน่วยงานนำส่งเงินดังกล่าวคืนให้ กระทรวงการคลัง ผ่านกรมบัญชีกลาง มีรายละเอียดดังนี้

๑.การถอนคืนเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม จำนวนเงินรวม ๘,๔๐๐ บาท เพื่อนำส่งคืน กรมบัญชีกลาง เนื่องจากหน่วยงานรับเงินเข้าเป็นรายได้ประจำปีงบประมาณ แทนพระเจดีย์ว ถิ่นสำโรง ตามรายละเอียด ดังนี้

๑.๑ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๕,๔๐๐ บาท

(ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓-กันยายน ๒๕๖๓ รวม ๙ เดือน เดือนละ ๖๐๐ บาท)

๑.๒ เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท (จ่ายครั้งเดียว)

๒.การถอนคืนเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม จำนวนเงินรวม ๗,๒๐๐ บาท เพื่อนำส่งคืน กรมบัญชีกลาง เนื่องจากหน่วยงานรับเงินเข้าเป็นรายได้ประจำปีงบประมาณ แทนพระเจดีย์ว ถิ่นสำโรง ตามรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑,๘๐๐ บาท

(ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - ธันวาคม ๒๕๖๓ รวม ๓ เดือน เดือนละ ๖๐๐ บาท)

(ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔ รวม ๙ เดือน เดือนละ ๖๐๐ บาท)

รวมเงินที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ทั้งสิ้น ๑๕,๖๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒

๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๖ กำหนดว่า “ วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับให้ปฏิบัติดังนี้

(๑)ขอเงินคืนภายในปีงบประมาณที่รับเงิน เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้จ่ายคืนเงินรายรับดังกล่าวโดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น

นายธนวัฒน์ แก้วประทุม
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗

เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหารทุกท่าน ตอนเช้ากระผมได้รับร้องเรียนจากชุมชนว่าสองตายายที่อยู่บ้านชั้นเดียวบ้านคนรอบข้างก็ถมดินขึ้นสูงเวลาฝนตกทำให้น้ำซึมเข้าไปในตัวบ้านพอเข้าไปแล้วไม่มีที่ระบายออก พอกระผมเข้าไปดูเทบน้ำตาไหลครับกระผมสงสารท่านครับและเป็นคนแก่ป่วยติดเตียงท่านก็มีลูกหลานอยู่ครับแต่ไม่ได้อยู่ด้วย อายุก็ประมาณ ๘๐ แล้วครับ ตาที่นอนติดเตียงก็นอนแช่น้ำทั้งคืนครับก็น่าสงสารมากครับ กระผมก็อยากให้ทางท่านนายกและทีมงาน หน่วยงานพัฒนาสังคม ได้ลงพื้นที่สำรวจได้หรือไม่ครับ มีอะไรจะช่วยเหลือได้บ้าง กระผมสอบถามเบื้องต้นท่านอยากได้ อิฐ ปูน ทราย เพื่อจะมากั้นน้ำไม่ให้ไหลเข้าบ้านก็ฝากท่านนายก และ ผอ.สมเดช ครับ

นายเลิศชัย สีหาวัด
นายก อบต.ป่าไม้งาม

กระผมและทีมงานสมาชิกทุกท่านก็พร้อมออกไปดูแลความเดือดร้อนของประชาชนครับไปดูสถานการณ์จริงและจะได้รายงานนายอำเภอด้วยครับและให้ ผอ.สมเดช แจ้ง พมจ.ด้วยครับ

นายชัยชนะ ชชนะบุตร
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓

เรียนท่านประธานสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน ตอนนี้ก็ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณแล้วครับก็ขอขอบคุณงานที่ดำเนินการมาแล้วถึงช้าแต่เราก็ได้ ต่อไปนายกบอกว่าความเดือดร้อนของประชาชนต้องมาก่อน กระผมขอฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกครับคือสิ่งไหนที่อยู่ใต้อำนาจของนายกขอให้ท่านทำตรงนั้นให้หน่อยครับ ขอพูดเป็นตัวแทนของสมาชิกทุกท่าน มีสุภาวศิตจินบพหนึ่งว่า อำนาจบารมีถ้ามีแล้วไม่ใช่ก็เปรียบได้กระป๋องที่ไร้คม ขอคุณครับท่านประธาน

นายนำโชค ศรีจันทเนตร
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐

เรียนท่านประธานสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน ปีนี้ปริมาณน้ำฝนเยอะกว่าทุกปีมีน้ำป่าไหลหลากถนนเพื่อการเกษตรถนนลูกรังหินคลุกภายในตำบลป่าไม้งามหลายเส้นถูกน้ำกัดเซาะพังเสียหายไม่สามารถสัญจรไปมาได้และใกล้ฤดูเก็บเกี่ยวกระผมก็อยากให้ อบต.ป่าไม้งามเตรียมความพร้อมหลังจากเสร็จฤดูฝนและเตรียมความพร้อมที่จะปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรเพื่อการเคลื่อนย้ายผลผลิตทางการเกษตรให้ทันเวลาคือเตรียมการไว้เลยครับ

นายอำนาจ สามหาดีไทย
รองนายก อบต.ป่าไม้งาม

เรียนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านก็ขอพูดถึงการลงพื้นที่ท่านนายกและคณะผู้บริหารทุกท่าน ของหมู่ที่ ๖ ท่านนายกก็มอบหมายให้ทางกองช่างทำหนังสือถึง อบจ. เพื่อจะขอลงถนนโนนนาดีทำหนังสือส่งตั้งแต่วันศุกร์พร้อมวาระการประชุมประชาคมแนบไปด้วยครับ

ถนนทางการเกษตรที่ท่านสมาชิกสภาหมู่ที่ ๑๐ พูดถึง คือ น้ำปีนี้เยอะมาก โดยเฉพาะส่วนที่เสียหายหนักสุดก็คงจะเป็นโซนถนนริมพะเนียงซึ่งเส้นทางเกษตรกรติดกับน้ำตามทีกระผมลงพื้นที่เบื้องต้นถูกน้ำกัดเซาะเป็นหินคลุกก็หายบางเป็นบางส่วนก็ขอแจ้งท่านสมาชิกว่าให้ท่านลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ตัวเองว่ามีความเสียหายอะไรบ้างครับ ทางคณะผู้บริหารก็ได้เตรียมความพร้อมกับทางท่านสมาชิกได้พูดถึงก็พร้อมแก้ไขเส้นทางเกษตรเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือการร้องเรียนทางชุมชนต้องยอมรับและรับฟังทุกเสียงสะท้อนขึ้นมาและดูแลเส้นทางเกษตรในพื้นที่ของท่าน สมาชิก หมู่ที่ ๑ ลงหินคลุกหลายเส้นก็ลำบากใจเหมือนกันครับ

นายเอกภพ ธรรมคุณ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑

ก็ขอฝากท่านนายกถ้าขอรุณทำถนนครั้งต่อไปถ้าขอได้นะครับจาก อบจ.หรือจากทางหลวงนะครับให้มีรถชนดินด้วยเพราะเดี๋ยวนี้ทางแยกหนองผักแว่นแทบไปไม่ได้ แรกนำมาใหม่ๆก็พอไปได้แต่เดี๋ยวนี้ไปไม่ได้ ถนนเส้นประปาบุงคล้ายหินคลุกลงไปทุ่งนาหมดครับก็อยากให้ผู้บริหารที่นำรถเกเรมาให้มีรถชนดินด้วยต่อไปครับ

นายณัฐชัย เจริญชัย
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓

เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านมีเรื่องขอฝากท่านนายกครับขออุณเครื่องอีกครั้งหนึ่งครับ คือ หมู่บ้านผมมีหนองสาธารณะอยู่หนึ่งเป็นที่ไม่ได้รับการดูแลมานานเป็นที่อาศัยของงู เคยฝากหน่วยงานแต่ไม่ได้รับการดูแลก็เลยอยากฝากทางท่านนายกถ้ามีงบประมาณที่เหมาะสมก็อยากให้ขุดลอกบ้างเนื้อที่ที่มีอยู่ ๕ ไร่กว่าเกือบ ๖ ไร่ งบประมาณอยู่ ๓๐๐,๐๐๐-๔๐๐,๐๐๐ บาท ครับ

นางอุลัย สีเทา
รองประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม

เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหารทุกท่าน ตามที่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ได้ยื่นหนังสือร้องเรียน เรื่องไม่ไฟ่เกี่ยวสายไฟแรงสูงเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดูแล้วไม่สามารถทำได้ เจ้าหน้าที่ก็ถามกลับมาว่ามีที่ไหนอีกหรือไม่ ดิฉันก็ตอบไปว่าต้นมะม่วง เจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการให้ตัดกิ่งไม้ก็เกิดอุบัติเหตุต้นไม้ ก็ฝากทาง ผอ.กองช่างว่าเจ้าหน้าที่หละหลวมอยู่มีรถกระเช้าอยู่ทำไมไม่ขึ้นรถกระเช้าตัดกิ่งไม้ แต่ได้ประสานกับภรรยาเจ้าหน้าที่แล้วถ้าได้ออกจากโรงพยาบาลก็จะดูแลคะ

นายสามิตร ทิพย์เนตร
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม

ตามที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ ๓ ได้สะท้อนถึงท่านนายกให้บริหารอำนาจเบ็ดเสร็จที่ท่านนายกพอจัดการได้ก็จัดการไปก็ขอความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ช่วยขับเคลื่อนโครงการต่างๆที่ผ่านสภาไปแล้วช่วยขับเคลื่อนตอบสนองกับประชาชน สมาชิกบางท่านไม่รู้ระเบียบกฎหมายเท่าที่ควรก็ขอความชี้แนะจากท่าน

นายเลิศชัย สีหาวิด
นายก อบต.ป่าไม้งาม

เรื่องศึกษาดูงาน ตามที่สมาชิกสภาหมู่ที่ ๓ พูดถึงก็คงอยากให้งานหลายๆอย่างให้ไปไต่เร้วก็เลยอยากให้นายกใช้อำนาจให้เต็มที่ บางที่อำนาจก็อยากจะใช้ให้เต็มที่ใช้ให้ถูกก็ดีใช้ไม่ถูกก็ไม่ดีทั้งนั้นทั้งนี้กระผมไม่รู้ว่าจะพูดถึงกระผมแบบไหนก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่กระผมก็จะพยายามใช้อำนาจให้เคร่งข้้นก่อนหน้านั้นสงสัยจะหย่อนเกินไป

ตามที่สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑๐ ท่านได้พูดถึงถนนทางการเกษตรกระผมก็อยู่ในเขตพื้นที่อยู่แล้วฝนตกชุกมากก็เกิดปัญหาแบบนี้อยู่แล้ว คณะผู้บริหารก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วเริ่มแรกก็เป็นถนนเพื่อการเกษตรอยู่แล้วเพราะถึงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้ว

ตามที่สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑ ถนนสัญจรไปมาก็ต้องยอมรับว่าน้ำมามากถนนที่ขี้วางน้ำก็ขี้ารุดอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนี้ก็ฝากให้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนของเรา จะซ่อมแซมเดี๋ยวนี้ไม่ได้ฝนตกชุกมาก ทางผู้บริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ขอให้ท่านเป็นตัวแทนองค์กรถ่ายรูปเป็นหลักฐานไว้เวลาเราดำเนินการจะได้เก็บเป็นหลักฐาน

ตามที่สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑๓ ทางกองช่างได้ส่งโครงการไทยพาเวอร์แพลนเป็นการจัดการระบบน้ำใช้หรือไม่

เจ้าหน้าที่ ที่เกิดอุบัติเหตุไม่ได้พูดถึงเรื่องเจ้าหน้าที่ออกไปทำงานให้เจ้าหน้าที่หาย
จากอาการป่วยก่อน ค่อยพูดถึงเรื่องการไปปฏิบัติงานกระผมเป็นห่วงเจ้าหน้าที่ก็อยาก
ให้เขาหายป่วยไม่ยากให้เป็นอะไรไปมากกว่านี้

เรื่องของการศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่ให้เกียรติกับทางสภาทางคณะผู้บริหารก็ให้
เกียรติสภาเป็นคนเลือกว่าจะไปภูมิภาคไหนขอยกเว้นภาคใต้

นายสุจริต ผาเนตร
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙

เรียนท่านนายก ท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านส่วนกระผมอยาก
เสนอไปทางที่มีผลไม่ครบถ้าไม่มีก็ไปทางทะเลครับ ภาคตะวันออก ครับ

นายชัยชนะ ชะนะบุตร
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓

เรียนท่านประธานสภา กระผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๙ ครับ

นายธนวัฒน์ แก้วประทุม
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗

เรียนท่านประธานสภา กระผมขอเสนอไปต่างประเทศได้หรือไม่ครับอย่างเช่น
ประเทศลาว เวียงจันทน์ครับเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราครับ

นายสามิตร ทิพย์เนตร
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม

กระผมจะขอมติจากสมาชิกสภาทุกท่านยกมือเห็นชอบกับภูมิภาคที่จะไปศึกษา
ดูงานครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ ๓ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

สรุป มีมติว่า ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ภาคตะวันออกในห้วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้น
เดือนเมษายน ในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

นายสามิตร ทิพย์เนตร
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม

มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่..ถ้าไม่มี..สุดท้ายก็ขอขอบคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม คณะผู้บริหารทุกท่าน สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมนายสามิตร ทิพย์เนตร ทำ
หน้าที่เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ถ้าทำผิดพลาดประการใดก็ขอ
ประทานอภัย ขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาวนุชนุช คำแท้)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายสามิตร ทิพย์เนตร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุม เห็นว่าถูกต้องสมบูรณ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(นายสุจริต ผาเนตร)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....

(นายชัยชนะ ชะนะบุตร)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....

(นายนำโชค ศรีจันทเนตร)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม